



โบริกเยียร์ “ซื้อ” GULF

โบริกเกอร์	แนะนำ	ราคาเป้าหมาย
บัวหลวง	ซื้อ	45 บาท
ฟลิลิป	ซื้อ	40 บาท
เคทีบีเอสที	ซื้อ	40 บาท
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง	ถือ	35 บาท

GULF เคะาะเป้ำซื้อ 45 บาท

■ คาคดดีลฮบ INTUCH จบก.ค.นี้ ■ ยันเงินมีพอ-ไม่เพิ่มทน

นิวส์ คอนเน็คท์ - GULF ยิงนำจับตา หลังเปิดเกมซื้อ INTUCH โบริกฯ คาคดดีลแล้วเสร็จเดือน ก.ค.นี้ คาคดกวาดหุ้นเข้าพอร์ตได้ถึง 60% พร้อมทั้งแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 45 บาท ขณะที่ผู้บริหารยืนยันมีเงินพอ ไม่ต้องเพิ่มทน

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.บัวหลวง เปิดเผยว่า จากกรณีบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้ประกาศทำเทนเดอร์ฯ หุ้น INTUCH ที่ราคา 65 บาท และ ADVANC ที่ราคา 122.86 บาท (ซึ่งราคารู้น ADVANC ในตลาด [อ่านต่อหน้า 2 >](#))

SCB เร่งอัดเงินซอพต์โลนหวังฟื้นฟูลูกค้าเอสเอ็มอี

นิวส์ คอนเน็คท์ - SCB ตอบสนองนโยบายรัฐเร่งปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ เสริมสภาพคล่องให้เอสเอ็มอีสามารถพยุงธุรกิจได้ในระยะต่อไป เปิดโอกาสขอสินเชื่อทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยว่า ธนาคารพร้อมขานรับนโยบายจากทางการในการปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ (ซอพต์โลน) [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

TSR ปักหมุดปี 64 รายได้โตต่อ 10% บุกตลาด ‘B2B’

นิวส์ คอนเน็คท์ - TSR ตั้งเป้ารายได้ปี 64 ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่อง เติบโต 10% ปรับกลยุทธ์บุกตลาด B2B มากขึ้น ลุยขยายสาขาอีก 50 แห่ง

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจริญสุรรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR เปิดเผยว่า ในปี 64 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% จากปีก่อนที่ทำได้ 1,942.88 ล้านบาท โดยจะทำสถิติสูงสุดได้ต่อเนื่อง จากการขยายธุรกิจเครื่องกรองน้ำดื่ม

โดยมีการปรับกลยุทธ์ขยายตลาดไปยังกลุ่ม B2B มากขึ้น เนื่องจากมองว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้ออย่างต่อเนื่อง และจะปรับเพิ่มสัดส่วนลูกค้าเงินสดมากขึ้น [อ่านต่อหน้า 2 >](#)



SGP ไฟเซียวทุกวาระ...

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระ พร้อมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 735.15 ล้านบาท กำหนดจ่ายวันที่ 21 พ.ค. 2564

NER ผู้ดำเนินธุรกิจ และจำหน่าย ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง และยางผสม STR20, RSS RUBBER, MIXTURE RUBBER

“เราคือผู้ผลิตยางคุณภาพชั้นนำ เพื่อทุกอุตสาหกรรม อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

www.nerubber.com โทร 044-666928-9 ner@nerubber.com 398 หมู่ 4 ตำบลโคกไม้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์ 31140



ประจำวันที 27 เมษายน 2564

www.newsconnex.com

GULF

สูงกว่าราคา tender offer คาดจะไม่มีคนขายให้) จึงประเมินว่า GULF สามารถที่จะซื้อ INTUCH ได้ถึง 60% โดยที่ไม่ต้องเพิ่มทุน คาดดีลจะเสร็จสิ้นในเดือน ก.ค.64 นี้

โดยสิ่งที่ GULF จะได้นอกจากเงินปันผลแล้ว คาด GULF จะได้เข้าสู่ตลาด retail ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย จะเป็นที่จะต้องมีการสร้างพื้นฐานในการซื้อขายไฟฟ้าโดยที่จะเป็นการขายตรงให้กับ end-user ซึ่งมองว่ามีโอกาสที่จะอาศัยฐานลูกค้าของ AIS ในการขายไฟฟ้าให้กับ end-user โดยตรงได้ ดังนั้น จึงแนะนำ “ซื้อ”



ธีรภัทร์ พนมมงคล

โดยมีราคาเป้าหมายที่ 45 บาท

ด้านสมิทธิ์ พนมมงคล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจ ในเครือและการลงทุน GULF เผยว่า จากการ

ลงทุนในครั้งนี้ คาดจะต้องใช้เงินลงทุนสำหรับซื้อ INTUCH ไม่เกินจำนวน 169,058.50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยืนยันว่า ไม่มีแผนที่จะเพิ่มทุนแต่อย่างใด จากการที่เตรียมเงินทุนรองรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากกระแสเงินสด รวมถึงการกู้สถาบันการเงินที่พร้อมจะสนับสนุน

ขณะที่นางสาวยุพาพิน วิงวิวัฒน์กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF ให้ข้อมูลว่า รายได้ของปี 64 คาดว่าจะเติบโตประมาณ 50% จากปี 63 เนื่องมาจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรับรู้เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในหุ้น INTUCH ●



อภิญญา ศรีอนุสรณ์

SCB

ตามมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 อย่างเร่งด่วน โดยเปิดกว้างคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการขอสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างกว้างถึงทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอีปัจจุบัน ที่มีวงเงิน

สินเชื่อกับธนาคารอยู่แล้วไม่เกิน 500 ล้านบาท สามารถขอซอฟต์โลนได้สูงสุด 30% ของวงเงินสินเชื่อเดิม สูงสุด 150 ล้านบาท ในส่วนของลูกค้าเอสเอ็มอีรายใหม่ที่ไม่มียวงเงินสินเชื่อกับธนาคารทุกแห่ง สามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด 20 ล้านบาท โดยนับรวมทุกวงเงินจากทุกสถาบันการเงิน ทั้งนี้ลูกค้าทั้งสองกลุ่มจะได้รับอัตรา

ดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรกของสัญญา พร้อมได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรกจากการสนับสนุนของกระทรวงการคลัง อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกิน 5% ต่อปี ในช่วง 5 ปีแรกของสัญญา กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระยาวถึง 10 ปี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ Front End Fee เพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการในสถานการณ์ที่ยากลำบากครั้งนี้

นอกจากนี้ สินเชื่อภายใต้โครงการได้รับการค้ำประกันจากบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย) เป็นระยะเวลา 10 ปี พร้อมทั้งลดภาระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเฉลี่ยไม่เกิน 1.75% ต่อปี โดยรัฐบาลจะชดเชยค่าธรรมเนียมดังกล่าวตลอดอายุสัญญาเฉลี่ยไม่เกิน 3.5% ต่อปี ●

TSR

จากเดิมที่มีพอร์ตลูกค้าเงินผ่อนมากกว่า 80% รวมทั้งมีแผนขยายสาขาเพิ่มเป็น 50 สาขา และเพิ่มทีมขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าถึงและกระจายตัวของตลาด จะทำให้สินค้ากระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้งกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดมากขึ้น



เอกรัตน์ แจ็งอยู่

ขณะเดียวกัน มีปัจจัยที่สนับสนุนจากการปรับ Business and Product Portfolio Management ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก ได้แก่ การจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำแข็งยี่ห้อ “อัลไพน์” ที่มีผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง, ชุดบำบัด

น้ำใช้ (Watermate) ที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งภาคธุรกิจ และครัวเรือน รวมถึงการจำหน่ายเครื่องกรองน้ำชั้นนำหลายแบรนด์จากประเทศเกาหลี จีน ญี่ปุ่น และยุโรป ด้วยการทำตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ “DrinkCo”

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 64 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 64 อนุมัติจ่ายปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 63 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 43,758,738.64 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 20 พ.ค. 64 ●



PT LPG มุ่งช่วยเหลือสังคมในยุคโควิด

นิวส์ คอนเนคท์ - PT LPG จัดกิจกรรมพิเศษช่วยเหลือรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก ยินยอมให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แท็กซี่และรถโดยสารสาธารณะเพิ่มความอุ่นใจทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่

นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด ในกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า แม้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกนี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้น และจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อยังคงพุ่งสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อดำเนินธุรกิจและการดำรงชีพของประชาชนโดยทั่วกัน

ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และช่วยเหลือประชาชน

โดยระหว่างเดือนเม.ย. - พ.ค. นี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยเหลือกลุ่มรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก ได้แก่รถตุ๊กตุ๊กสามล้อรถกระบะป้อและรถสองแถว ด้วยการมอบความช่วยเหลือลดต้นทุนในการประกอบอาชีพค่าเชื้อเพลิงเพื่อให้พี่น้องผู้ขับขี่รถสาธารณะขนาดเล็กยังคง



สามารถประกอบอาชีพให้บริการประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ PT LPG ขยายความห่วงใยจากกลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่มายังอีกกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เช่นเดียวกัน โดยพี่น้องผู้ขับขี่รถสาธารณะขนาดเล็กที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามหรือลงทะเบียนได้ที่สถานีบริการ PT LPG ที่ร่วมรายการ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงยินยอมให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรีมุ่งหวังให้บริการรถแท็กซี่ และรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท

เพื่อลดความเสี่ยง-สร้างความมั่นใจ ให้กับประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทาง โดยให้บริการที่สถานีบริการ LPG ของ PT ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา ทั้ง 194 สถานีบริการ PT LPG ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

“ทั้งหมดนี้เป็นเพียงหนึ่งในความมุ่งหวังที่จะสามารถช่วยเหลือสังคม ประชาชนคนไทยในการช่วยลดความเสี่ยงและการแพร่กระจายของโควิด-19 เพื่อให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด โดย PT LPG ขออยู่เคียงข้างคนไทยทุกคน” นายสุวัชชัย กล่าว

ภาพข่าว



◀ BM ปี้นผล 0.08 บาท/หุ้น

บริษัท บางกอกซีทเมททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้นจำนวน 440,000,125 หุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 14 พ.ค. 2564 ณ ห้องประชุมบริษัท บางกอกซีทเมททัล จำกัด (มหาชน) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

▶ บล.ไทยพาณิชย์จัดโปรโมชันพิเศษ

บล.ไทยพาณิชย์ (SCBS) จัดโปรโมชันพิเศษ “เปิดจ่ายได้กาแฟ” เพียงเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน EASY INVEST แพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์การลงทุน ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 2564 พร้อมกรอก Easy Code “SCBS64” ในขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุน รับฟรีบัตร Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท โดยบริษัทฯ จะจัดส่งให้ทางอีเมลภายใน 60 วัน หลังโครงการสิ้นสุดลง (ภายในเดือน ส.ค. 2564)

